

ปีที่ 29 ฉบับ 10148 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หน้า 3



เพาะต้นกล้า ดับช้ำมาลาเรีย

ปัจจุบันประเทศไทยแม้สามารถ “ควบคุม” มาลาเรียได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จากสถิติผู้ป่วย มาลาเรียตั้งแต่ พ.ศ.2543-2558 ที่ลดลง จากราว 150,000 คน เหลือประมาณ 24,000 คน และคาดว่า จะเหลือประมาณ 6,000 คนในปี 2559 นี้ แต่มาลาเรียก็เป็นโรคที่ไม่สามารถวางใจ เพราะอาจกลับมาอีกเมื่อใดก็ได้

โดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนที่ยังพบการระบาดของต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุสำคัญจากการเข้าออกของผู้ติดเชื้อ มาลาเรียจากประชากรประเทศเพื่อนบ้าน ที่มารับการศึกษาในไทย และการลักลอบซื้อขายยารักษา มาลาเรียตามแนวชายแดนที่ไม่ได้คุณภาพจนส่งผลให้เกิดการดื้อยา “ในพื้นที่ทำสองยาง ใช้มาลาเรียเป็นกันบ่อยเหมือนเป็นโรคหวัด ถ้าใครมีภูมิคุ้มกันก็ไม่หนักแล้ว และคนใหม่ๆ ที่เข้าไปก็มักจะถูกเตือนให้ระวัง โดยเฉพาะกลุ่มทหารพราน คนต่างถิ่นที่มารับจ้างทำงานในป่า สิ่งที่ทำได้คือป้องกัน” **สุเมธ วงศ์ละคร** โรงเรียนชุมชนบ้านทำสองยาง อ.ทำสองยาง จังหวัดตาก จังหวัดที่มีผู้ป่วยมาลาเรียสูงสุดของไทย บอกเล่าประสบการณ์ที่สะท้อนว่า เรายังไม่สามารถไว้วางใจโรคมาลาเรียได้นัก **นางมาสุ โครงการ** ยืนยันการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรียของสำนักโรคติดต่อ โดยแมลง ที่ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก (Global Fund) ด้านมาลาเรีย ผ่านโครงการตรวจสอบคุณภาพยารักษา โรคมาลาเรียในประเทศไทย, โครงการต้นแบบการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย ในจังหวัดตราด และโครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านมาลาเรียที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ

โดยเฉพาะการทำงานให้ความรู้กับคนในชุมชนซึ่ง **ดร.รุ่งระวี ทิพย์มนตรี**

สำนักโรคติดต่อ นำโดยแมลง เผยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปพูดคุยสื่อสารกับชาวบ้าน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาให้ครูและนักเรียนเป็นสื่อกลางช่วยทลายข้อจำกัดด้านภาษาถิ่น

น้องหยก หรือ **ค.ญ.สายพิน ทิมมณี** นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย บอกว่าการได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมาลาเรียครั้งนี้ ทำให้เธอมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมาลาเรียมากยิ่งขึ้น เช่น อาการเริ่มแรกของโรคจะเป็นอย่างไร และวิธีการรักษาเบื้องต้นควรทำอย่างไร

เช่นเดียวกับ **น้องแอะซี** จากโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ก็มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมาลาเรียมากขึ้นจากการเข้าร่วมแสดงบทบาทสมมุติที่เกิดจากการร่วมกันคิดจากสมาชิกในกลุ่มว่า บทบาทสมมุติแบบใดที่จะทำให้เพื่อนๆ ร่วมค่าย

อีกกว่า 102 ชีวิต จาก 4 โรงเรียน ในจังหวัดตากที่มาจากต่างอำเภอ เข้าใจถึงโรคมาลาเรียมากขึ้น การร่วมกิจกรรมค่ายในหนึ่งวันนี้ ทำให้เธอ

เข้าใจเรื่องโรคมากขึ้น และจะกลับไปแนะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและญาติที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการป่วยด้วยไข้มาลาเรีย

ที่ผ่านมา โครงการได้ให้การอบรมครูเพื่อไปจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคมาลาเรียสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 อย่างน้อยรวม 2,280 คนต่อปีในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ จันทบุรี และตราด แต่สำหรับปีงบประมาณ 2558 สถาบันคีนันฯ ได้ดำเนินอบรมครูเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 239 คน จาก 144 โรงเรียน และได้กลับไปถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนของตนได้มากถึงกว่า 4 พันคน

แม้เด็กจะเป็นเป้าหมายรอง แต่วันหนึ่งจะโตขึ้นเป็นเป้าหมายหลัก เพราะเมื่อโตไปประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะเจอยุ่ง และเสี่ยงการติดเชื้อ ดังนั้นการให้องค์ความรู้แก่เด็กถือเป็นการเพาะต้นกล้าเพื่อกำจัดมาลาเรียอย่างแท้จริง



